



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีเสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที ๔ จำกัด

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีเสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที ๔ จำกัด ผู้ประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ ๑๑ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ตามใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เลขที่ กกพ ๐๑-๖/๖๑-๐๔๓ ใช้ได้ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๗๑ สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยขนส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๓ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปยังสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติแห่งที่ ๑ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีเสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที ๔ จำกัด เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่กลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีเสเทิร์นซีบอร์ด ๔ (เดิมชื่อนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๔) ระยะทางไม่เกิน ๓๗๑ เมตร ความสามารถในการขนส่งก๊าซธรรมชาติไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบีทียูต่อวัน มีความประสงค์จะขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงาน กกพ. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้ที่ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ หรือโทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖ หรือ www.erc.or.th ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน